



การเผชิญหน้ากับการล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในโรงเรียน

แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัว

การล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกิดจากอคติและความกลัวที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส (COVID-19) เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา

ในระหว่างการแพร่ระบาด ข้อมูลที่เป็นเท็จและข้อความที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวเกาะแปซิฟิก (AAPI) ได้นำไปสู่การกระทำที่ไม่อาจรับได้เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่การคุกคามทางวาจาไปจนถึงการใช้ความรุนแรง ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักเรียนของ AAPI ได้รายงานว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลั่นแกล้งและล่วงละเมิดเนื่องจากเชื้อชาติหรือชาติกำเนิดของพวกเขา รวมถึงเผ่าพันธุ์ บรรพบุรุษ และภาษา

โรงเรียนประถมและมัธยมของรัฐตลอดจนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตรวจสอบและจัดการกับการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการล่วงละเมิด ที่มุ่งเป้าไปที่นักเรียนเนื่องจากเชื้อชาติหรือชาติกำเนิดของพวกเขา เมื่อโรงเรียนไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม หน่วยงานโอกาสทางการศึกษาของกองสิทธิพลเมือง (CRT) แห่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และสำนักงานเพื่อสิทธิพลเมือง (OCR) แห่งกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ สามารถช่วยได้โดยบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่คุ้มครองนักเรียนจากการเลือกปฏิบัติ

ตัวอย่างประเภทของเหตุการณ์ที่ CRT และ OCR สามารถตรวจสอบได้:

นักเรียนมัธยมต้นบันทึกวิดีโอขณะตัวเองกำลังตะโกนคำว่า “ตัวแพร่เชื้อไวรัส!” ใส่เพื่อนร่วมชั้นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียระหว่างเรียนอยู่ในชั้นเรียนและโพสต์วิดีโอบนโซเชียลมีเดีย ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเรื่องวิดีโอดังกล่าว แต่ปฏิเสธที่จะตรวจสอบหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดกับนักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่โรงเรียนอีกในอนาคต

นักเรียนมัธยมปลายโพสต์ข้อความแบบไม่ระบุตัวตนในหน้าต่างแชนแนลระหว่างชั้นเรียนทางไกลว่า เพื่อนร่วมชั้นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนำ “เชื้อไวรัสจีน” เข้ามาในชุมชน ทำให้การเรียนการสอนทั้งปีการศึกษาพังพินาศ ครูสามารถดูการแชทได้แต่ไม่ได้จัดการกับความคิดเห็นหรือจำกัดการโพสต์แบบไม่ระบุตัวตนนั้นแต่อย่างใด นักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียปิดวิดีโอของเธอเพื่อไม่ให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นเห็นเธอ แต่การแชทยังคงดำเนินต่อไป

เมื่อเตรียมที่จะกลับไปเรียนที่โรงเรียน ครูใหญ่โรงเรียนประถมสอบถามผู้ปกครองของนักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศจีน ข้อมูลการติดต่อของครอบครัวในเอเชีย และขอหลักฐานผลการตรวจ COVID-19 ที่เป็นลบก่อนที่เด็กจะเข้าเรียนได้ เขตการศึกษาไม่ขอข้อมูลนี้จากนักเรียนที่ไม่มีเชื้อสายเอเชีย

ในโรงอาหารที่โรงเรียนมัธยมต้น นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสวมหน้ากาก 2 ชั้นเวลามีนักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอยู่ใกล้ ๆ พวกเขาขู่ล้อเลียนนักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่พูดคุยกันในภาษาแม่ของตน โดยมีผู้ใหญ่เห็นเหตุการณ์ระหว่างทานอาหารกลางวันโดยตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง นักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเริ่มนั่งแยกโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ดูแลหอพักของวิทยาลัยบอกให้นักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียพิจารณาออกไปอยู่หอพักนอกวิทยาเขตมากกว่าหอพักของวิทยาลัยโดยอธิบายว่านักเรียนคนอื่น ๆ อาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะอาศัยอยู่ในหอพักร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจนกว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน



มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างถ้ามีนักเรียนประสบกับเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติในโรงเรียน

หากคุณเชื่อว่านักเรียนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม—เช่น ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป ถูกข่มขู่ ถูกรังแก หรือถูกแกล้งแค้น—เนื่องจากเชื้อชาติหรือชาติกำเนิดของพวกเขา มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

- 1 แจ้งหัวหน้าโรงเรียน** (เช่น ครูใหญ่หรือเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน) โดยทันที หากคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือที่คุณต้องการ ให้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการกับโรงเรียน เขตการศึกษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เก็บบันทึกการตอบกลับที่คุณได้รับ
- 2 เขียนรายละเอียด** เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น สถานที่ และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ผู้เกี่ยวข้อง และชื่อของพยาน ทำเช่นนี้สำหรับการเลือกปฏิบัติทุกกรณีและเก็บสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอื่น ๆ ไว้
- 3 ขอให้โรงเรียนหรือวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยแปลเอกสาร** (เช่น แบบฟอร์มการร้องเรียน) และข้อความ เป็นภาษาที่คุณเข้าใจ **ขอล่ามหากคุณต้องการความช่วยเหลือ** เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- 4 หากโรงเรียนหรือวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการเพื่อจัดการกับการร้องเรียนของคุณหรือการเลือกปฏิบัติยังคงดำเนินต่อไป ให้พิจารณายื่นเรื่องร้องเรียน** กับกองสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่ [civilrights.justice.gov](https://www.civilrights.justice.gov) หรือกับสำนักงานเพื่อสิทธิพลเมืองแห่งกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ ที่ <https://www2.ed.gov/ocr/complintro.html> (เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ) หรือ <https://www2.ed.gov/about/office/list/ocr/docs/howto.html> (เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)

“ไม่ควรไม่มีใครในสหรัฐอเมริกาที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวต่อการตกเป็นเหยื่อเพราะสิ่งที่เขาเป็น สิ่งที่เขานับถือ ประเทศกำเนิดของเขา หรือคนที่เขารัก ความหลากหลายเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความเป็นชาติของเรา และกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิพลเมืองของผู้อื่นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขา”

-Pamela Karlan ผู้ช่วยรองหัวหน้าอัยการสูงสุดฝ่ายสิทธิพลเมือง กระทรวงยุติธรรม

“ไม่ควรมีการเหยียดเชื้อชาติและโรคกลัวชาวต่างชาติในอเมริกา ความหลากหลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ของประเทศของเรา และสำนักงานเพื่อสิทธิพลเมืองของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติและทำงานเพื่อนาคตที่เท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับนักเรียนในประเทศของเรา”

-Suzanne B.Goldberg รักษาการผู้ช่วยเลขานุการด้านสิทธิพลเมือง กระทรวงศึกษาธิการ

